

Đôi điều suy ngẫm nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Cách đây đã gần 69 năm (27/02/1955 - 27/02/2024) ngày mà Bác đã viết thư gửi đến Hội nghị Cán bộ Y tế toàn quốc. Trong thư, ngoài những lời ân cần thăm hỏi và quan tâm đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, Bác còn có những lời dặn dò quý báu về nhiệm vụ của người thầy thuốc. Tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn mà ngành Y tế nước nhà đã đạt được, khắc sâu những lời căn dặn của Bác. Tập thể lãnh đạo cũng như nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang luôn thấm nhuần, cố gắng phát huy, vượt qua mọi khó khăn thách thức để cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đã trở thành thông lệ, Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 hàng năm luôn là ngày đề cao, tôn vinh đội ngũ ngành Y, đồng thời cũng là ngày để nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh mà xã hội đã giao phó cho các y, bác sĩ và những người làm công tác y tế. Không chỉ riêng đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang mà tất cả cán bộ ngành Y của cả nước luôn đứng ở những vị trí nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, sẵn sàng đương đầu với những ca bệnh nặng nhất. Niềm vui của những ngày này đối với tập thể y, bác sĩ chúng tôi đó là chữa trị kịp thời những ca bệnh nặng, đem lại sự an tâm và tin tưởng cho người bệnh.



Trong năm 2023, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn và thách thức do cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan nhưng với tinh thần cần cù lao động, yêu ngành, yêu nghề, tập thể lãnh đạo và nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang luôn phấn đấu duy trì và phát huy vai trò của cán bộ ngành Y, lấy người bệnh làm trung tâm, nhân viên y tế là then chốt.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nay, xin kính chúc các thể hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao

Đôi điều suy ngẫm nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

cả của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Người thầy thuốc của nhân dân” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Khoa Dược - BVPS